
การประชุมเครือข่ายเกษตรสีเขียวอ าเภอระโนด ครั้งท่ี 3/2551 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลระโนด 
วันท่ี 29 ตุลาคม 2551 เวลา 15.00-16.30 น.  

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ท่ีอยูต่ิดต่อสะดวก โทรศัพท์ 
1 นายชัยยันต์  สังขไพทูรย์ ส านักงานเทศบาลต าบลระโนด  
2 นายแลบ  เพ็งศรี 39  ม. 4 ต าบล บ้านใหม่ 089-7360186 
3 นางสงบ  เพ็งศรี 39  ม. 4 ต าบล บ้านใหม่  
4 นายสุรินทร์ สงปลอด 118/2 ม.1 บ้านใหม่ 083-3995371 
5 นายชัยวัฒน์  ชนะสงคราม 16/36 ม.6 ต.ปากแตะ 081-5411094 
6 นางสาวธิติมา คงทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 นางดวงพร นาคะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 นางระเบียบ พรหมบริรักษ์ การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอระโนด  
 นางส าลี อุ๋ยเส้ง ร้านอาหารเมืองใหม่  
    
 นายนพ สังขไพทูรย์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
 นายสมชาย  ละอองพันธุ์ โรงพยาบาลระโนด 086-6940954 
 นางดุรณี  วิริยะ โรงพยาบาลระโนด 087-6336529 

 
 เร่ิมประชุม เวลา 15.00 น. 
1.เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ โรงพยาบาล กล่าวถึง สรุปรายงานการประชุมเมื่อคร้ังที่ผ่านมาของเครือข่าย
เกษตรกร วันน้ีขอตามงานที่เคยให้ไว้ในการประชุมครั้งก่อน คือ ปัจจุบันสมาชิกเครือข่ายมีจ านวนเล็กน้อย
ส่งผลต่อความหลากหลายของสินค้าโดยให้ไปหาสมาชิกรายใหม่มาร่วมในเครือข่าย พบว่า น้าแลบ เพ็ง
ศรี ได้น าสมาชิกใหม่จ านวน 2 คน คือ 
2.สัญลักษณ์กลุ่มเครือข่ายเกษตรสีเขียวอ าเภอระโนด โดยคุณชัยวัฒน์ ชนะสงคราม ได้คิดรูปแบบตรา
สัญลักษณ์ของกลุ่ม คือ มี 
3.กรณีสถานที่จ าหน่ายอาหารปลอดสารที่เคยน าเสนอว่า ควรย้ายไปอยู่หน้าการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอระ
โนดหรือหน้าที่ท าการไปรษณีย์ระโนดทางกลุ่มเห็นว่า หากจะย้ายไปน่าจะเป็นถนนสายหลักมากกว่าเพราะ
หากย้ายไปบริเวณ กศน.ก็น่าจะขายไม่ดีเหมือนเดิม ทางกลุ่มเลยเชิญรองนายกเทศมนตรีต าบลระโนด (นายช
ยันต์ สังขไพทูรย์) เข้าร่วมพูดคุย 



4.รองนายกเทศมนตรี ให้ความเห็นว่า หน้า กศน .ก็ไม่ใช่สถานที่อันเหมาะสมส าหรับขายอาหารปลอดภัย  
เพราะบริเวณดังกล่าวมิใช่ถนนสายหลัก ทางเทศบาลต าบลระโนดยินดีสนับสนุนที่สถานที่จ าหน่ายอาหาร
ปลอดสาร แต่เน่ืองจากบริเวณตลาดวันพุธ มีแม่ค้ามาจับจองจนไม่มีพื้ นที่เหลือ  แต่หากมีพื้นที่ว่างให้กลุ่ม
เครือข่ายเกษตรสีเขียวส ารวจ พื้นที่ว่างและให้มาบอกทางเทศบาลยินดีสนับสนุน เทศบาลมีงบประมาณเพื่ อ
การอยู่ดีมีสุข เช่น การรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพเพื่อการกินดีอยู่ดี แต่ในสมาชิกของเครือข่ายไม่มีสมาชิกที่อาศัย
ในเขตเทศบาลเลย ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งบประมาณได้ 
 ประเด็น ของฝากที่สัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของอ าเภอระโนด พบว่า ขณะนี้ไม่สามารถหาของฝาก
ที่สามารถบ่งบอกว่าเป็นของระโนดได้เลย พอจะมีบ้างก็คือ ขนมเปี๊ยะ แต่ก็ยังไม่เด่นมากพอ ขณะนี้เวลาที่
เทศบาลหรือหน่วยงานในอ าเภอระโนดไปเยี่ยมเยียนหน่วยงานอ่ื นหรือในเทศกาลปีใหม่ ผู้หลักผู้ใหญ่ของ
หน่วยงานก็จะส่งกระเช้าของขวัญให้กันและกัน  หากเครือข่ายจัดกระเช้าของขวัญส าหรับเทศกาลปีใหม่
น่าจะช่วยเพิ่มรายได้และส่งผลให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ 


